



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ลงวันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ กำหนดวันรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑๐ มีนาคม - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ นั้น มีผู้เข้าสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จำนวน ๑ ราย และได้ดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น องค์การบริหารตำบลทุ่งหลวงจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ มีอายุไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง เว้นแต่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง จะมีการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันอีก และได้มีการขึ้นบัญชีสอบคัดเลือกไว้ใหม่แล้ว ให้ถือว่าบัญชีขึ้นไว้ก่อนเป็นอันยกเลิก

การบรรจุและแต่งตั้ง จะบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามลำดับที่ได้ประกาศขึ้นบัญชี ตามอัตราว่างที่กำหนดไว้ในกรอบอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) หลังจากได้รับความเห็นชอบเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างจาก มติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดหนองคาย หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้สอบคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวงอาจถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีผู้ที่ได้รับการสอบคัดเลือกได้

บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสาลี ชาวยศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
แบบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ลงวันที่ ๒๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เลข ประจำตัว สอบ	ชื่อ - สกุล	ผลคะแนน			รวมคะแนน	สอบได้ลำดับที่	หมายเหตุ
		ความรู้ความสามารถ ทั่วไป (๑๐๐ คะแนน)	ความรู้ความสามารถ เฉพาะตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)	ความเหมาะสม กับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)			
๐๑๐๑	นางสาวสิริยากร ฝ้ายขาว	๖๓	๖๒	๙๕	๒๑๙	๑	คิดเป็น ร้อยละ ๗๓

ตรวจสอบความถูกต้อง

(ลงชื่อ)

นาย นัฐพงษ์ เทพา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง